
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลน  าทรง 
เร่ือง  ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าทรง 

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั งที่ 1  ประจ าปี 2563 
********************* 

   

  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าทรง  ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  า
ทรง   สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั งท่ี 1  ประจ าปี  2563  เมื่อวันท่ี  11  สิงหาคม  2563             ณ  ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าทรง  และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ท าการตรวจรายงานการ
ประชุมและลงลายมือช่ือไว้แล้ว  นั น 
 

  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าทรง  ได้ท าการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวไปเมื่อ คราวการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าทรง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั งท่ี 2 ประจ าปี  2563     เมื่อวันท่ี  20  
สิงหาคม  2563  แล้ว  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี  
    

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน   

ประกาศ  ณ  วันท่ี  20  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

   
 (นายปรีชา  มณฑาทอง) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าทรง 
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 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าทรง   
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั งที่  1  ประจ าปี พ.ศ. 2563 

วันที่  11  สิงหาคม  2563  เวลา  09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าทรง 

ผู้มาประชุม 
 

ท่ี ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายปรีชา  มณฑาทอง ประธานสภา อบต.น  าทรง ปรีชา  มณฑาทอง 
2 นายสมใจ  ครองธัญการ รองประธานสภา อบต.น  าทรง สมใจ  ครองธัญการ 
3 นายวันชัย  ดีสุ่ม สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี  1   วันชัย  ดีสุ่ม 
4 นายเสนาะ  พรมกล่ า สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี  1 เสนาะ  พรมกล่ า 
5 นายเทียน  สิงห์โต สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี  2 เทียน  สิงห์โต 
6 นางสาวเนาวรัตน์  ผดุงกรรณ์    สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี  3 เนาวรัตน์  ผดุงกรรณ์    
7 นายอุทัย  ทองทิพย์ สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี  3 อุทัย  ทองทิพย์ 
8 นางรัตนา  ปั้นงาม  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี  4   รัตนา  ปั้นงาม  
9 นายสงัด  พรมกล่ า สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี  4 สงัด  พรมกล่ า 

10 นางดวงเนตร  บุญส่ง สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี  5 ดวงเนตร  บุญส่ง 
11 นางส าเริง  บือเลอร์ สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี  5 ส าเริง  บือเลอร์ 
12 นายบุญยืน  ต่ายก้อนทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี  6 บุญยืน  ต่ายก้อนทอง 
13 นายธวัช  เศรษฐรัตน์ สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี  6 ธวัช  เศรษฐรัตน์ 
14 นายชาติ  ศรีทับทิม สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี  7 ชาติ  ศรีทับทิม 
15 นายชลธี  โพธิ์เนย  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี  8 ชลธี  โพธิ์เนย 
16 นายปรีชา  เนื่องสุวรรณ์ สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี  8 ปรีชา  เนื่องสุวรรณ์ 
17 นายบุญรอด  พูนสมบัติ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 9 บุญรอด  พูนสมบัติ 
18 นายวีระ    มณีเทศ สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี  9 วีระ    มณีเทศ 
19 นายจ ารัส  จันทร์สี  สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี  10 จ ารัส  จันทร์สี 
20 นายมนตรี  ช่ืนเรือง สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี  10 มนตรี  ช่ืนเรือง 
21 นายเอกชัย  ปิ่นทอง สมาชิกสภาอบต.หมู่ท่ี  11 เอกชัย  ปิ่นทอง 

ผู้ไม่มาประชุม 
   - 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายสุนทร  สุขเรือง   นายกอบต.น  าทรง   สุนทร  สุขเรือง 
2.  นายจเร  มาประสพ   รองนายก อบต.น  าทรง   จเร  มาประสพ 
3.  นายหยัน  ศรซี   รองนายก อบต.น  าทรง   หยัน  ศรซี 
4.  ด.ต.สมาน  หุ่นโพธิ์   เลขานุการนายกอบต.   ด.ต.สมาน  หุ่นโพธิ์ 
5.  ส.ต.ท.อดุลย์   แก้วเทพ  ปลัด อบต.น  าทรง   ส.ต.ท.อดุลย์  แก้วเทพ 
6.  น.ส.สุกัญญา  ทับปั้น   นิติกร     สุกัญญา  ทับป้ัน 
7.  น.ส.พุทธกันยา  จิระรัตนรังษ ี  หัวหน้าส านักปลัด   พุทธกันยา  จิระรัตนรังษ ี
8.  นายนราศักดิ์  เพ็งโต   นายช่างโยธา    นราศักดิ์  เพ็งโต 
9.  นายธนกิจ  อินทกูล   ผู้ช่วยช่างโยธา    ธนกิจ  อินทกูล 
 



 

 
- ๓ - 

 เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้วนายปรีชา  มณฑาทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าทรงท าหน้าท่ีเป็น
ประธานในท่ีประชุมและกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี  

 

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     ไม่มี  
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
ประธานตรวจรายงานการประชุม กล่าวในที่ประชุมว่าในฐานะประธานกรรมการตรวจรายงานการประชมุได้รายงานผลการตรวจ 
(นายอุทัย ทองทิพย์) รายงานการประชุมให้ท่ีประชุมได้รับทราบว่า ถูกต้อง ครบถ้วน  ไม่มีการแก้ไขข้อความใดๆ  
ท่ีประชุม  ได้ร่วมกันพิจารณาส าเนารายงานการประชุมแล้วเห็นว่าถูกต้อง  ครบถ้วน  ไม่มีการแก้ไข 

ข้อความใด ๆ จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์  
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 3.1  ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประธาน กล่าวว่าด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลน  าทรงได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
(นายปรีชา  มณฑาทอง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าทรงได้พิจารณา   

จึงขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลน  าทรง  แถลงหลักการและเหตุผลให้ท่ีประชุม
ได้รับทราบเพื่อพิจารณา  ขอเชิญครับ 

นายกอบต. กล่าวว่า  กระผมนายสุนทร  สุขเรือง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน  าทรง  ขอแถลง 
(นายสุนทร สุขเรือง) หลักการและเหตุผลให้ท่ีประชุมได้รับทราบเพื่อพิจารณา  ดังนี     
     หลักการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลน  าทรงได้ประมาณการรายรับไว้  โดยมียอดรวมทั งสิ น       
40,980,724 บาท  โดยมีรายละเอียด  ดังนี  

   รายได้จัดเก็บเอง           
  1. หมวดภาษีอากร    204,574  บาท 
    2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต    1,152,100  บาท 
  3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   450,000  บาท 
  4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด           -       บาท 
     รวมรายได้จัดเก็บเอง   1,806,674  บาท 
  รายได้ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. หมวดภาษีจัดสรร         19,424,050  บาท 
   รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. 

1. หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป        19,750,000  บาท  
  ประมาณการรายจ่าย ยอดรวมทั งสิ น  40,980,724  บาท   โดยแยกได้ดังนี  

1. งบกลาง                                 14,502,378  บาท 
2. งบบุคลากร            11,436,804  บาท 

  3. งบด าเนินงาน              8,929,742  บาท 
4. งบลงทุน              5,140,800  บาท  

                                  5.  งบรายจ่ายอื่น                  20,000  บาท 
  6. งบเงินอุดหนุน                951,000  บาท 
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เหตุผล 
เพื่อใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารท่ีได้วางแผนพัฒนา        

องค์การบริหารส่วนต าบลน  าทรง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จึงเสนอร่างข้อบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป 

ประธาน กล่าวว่า เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลน  าทรงได้แถลงหลักการและเหตุผลใหท่ี้ประชุม 
(นายปรีชา มณฑาทอง) ได้รับทราบเพื่อพิจารณาแล้ว  เราจะมีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   เป็น 3 วาระ  โดยในวันนี จะมีการพิจารณาในวาระท่ี 1  
คือ  ขั นรับหลักการและส าหรับการพิจารณา  ในวาระท่ี 2 เป็นการแปรญัตติโดยก าหนดให้
เวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมง  ดังนั นในวันนี ขอให้สมาชิกได้ร่วมกัน
พิจารณาในรายละเอียดของร่างข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2564  ด้วย 

ท่ีประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาในรายละเอียดของร่างข้อบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว  โดยใช้เวลาพอสมควร  โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    
น  าทรงในฐานะเจ้าหน้าท่ีงบประมาณได้อธิบายรายละเอียดของประมาณการรายรับ-
รายจ่ายให้ท่ีประชุมได้เข้าใจและตัวแทนจากกองช่างอธิบายโครงการ/กิจกรรมในส่วนของ
โครงการของแต่ละหมู่บ้านให้ท่ีประชุมได้รับทราบ  

ประธาน   กล่าวในท่ีประชุมว่าเมื่อท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาในรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติ 
(นายปรีชา มณฑาทอง) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เรียบร้อยแล้ว  จึงขอมติท่ีประชุมว่า

จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หรือไม่ 

ท่ีประชุม มีมติดังนี  
   รับหลักการ 20 เสียง 
   ไม่รับหลักการ  - เสียง 
   งดออกเสียง  1 เสียง 
   ขาดประชุม  - เสียง 
ประธาน กล่าวว่าจึงถือว่าท่ีประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(นายปรีชา มณฑาทอง) งบประมาณ พ.ศ. 2564  เป็นเอกฉันท์  ซึ่งต่อไปจะเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการแปรญัตติ  

ซึ่งสภาแห่งนี จะต้องแต่งตั งคณะกรรมการอย่างน้อย  3  คน  แต่ไม่เกิน  7  คน  เพื่อท า
หน้าท่ีพิจารณารายละเอียดของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2564 อีกครั งหนึ่ง  โดยการเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตตินี จะต้องมีผู้รับรอง   
อย่างน้อยสองคน  และให้ผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือ  และได้รับการคัดเลือกจากท่ีประชุมสภา
แห่งนี คัดเลือกกันเองเป็นประธาน  หากสมาชิกท่านใดจะเสนอขอแปรญัตติก็ขอให้เสนอค า
แปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือตามแบบเสนอขอแปรญัตติ  โดยเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ  ดังนั นจึงขอให้ท่ีประชุมเสนอช่ือผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติ  โดยก่อนท่ีจะเสนอช่ือผู้สมควรเป็นกรรมการแปรญัตตินี จะขอมติท่ีประชุมว่าจะ
ก าหนดให้มีกรรมการแปรญัตติจ านวนกี่คน  

ส.อบต.ม.1(นายเสนาะ  พรมกล่ า)เสนอให้มีจ านวน  3  คน 
 โดยมีผู้รับรอง นายสงัด  พรมกล่ า 
    นายปรีชา  เนื่องสุวรรณ์ 
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ประธาน สอบถามท่ีประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอให้มีจ านวนมากกว่านี หรือไม่  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่าง 
(นายปรีชา  มณฑาทอง) อื่น  จึงถือว่าคณะกรรมการแปรญัตติมีจ านวน 3  คน  ในการเสนอช่ือผู้สมควรเป็น

คณะกรรมการแปรญัตตินี ให้เสนอทีละคน  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอช่ือเพิ่มจึงถือว่าบุคคลผู้ถูก
เสนอช่ือได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอเชิญท่ีประชุมเสนอผู้สมควรเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติได้ 

ส.อบต.ม.10 เสนอช่ือ  นางดวงเนตร  บุญส่ง   
(นายจ ารัส  จันทร์สี)  โดยมีผู้รับรอง นายมนตรี  ช่ืนเริง    เป็นผู้รับรอง 
    นางสาวเนาวรัตน์  ผดุงกรรณ์ เป็นผู้รับรอง 
ประธาน สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
(นายปรีชา มณฑาทอง) เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอช่ือผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติเพิ่มอีกจึงถือว่านางดวงเนตร   

บุญส่ง   ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ีหนึ่ง  
ส.อบต.ม.3  เสนอช่ือ  นายบุญยืน  ต่ายก้อนทอง 
(นายอุทัย  ทองทิพย์) โดยมีผู้รับรอง นายจ ารัส  จันทร์สี เป็นผู้รับรอง 
    นางส าเริง  บีอเลอร์ เป็นผู้รับรอง 
ประธาน(นายปรีชา มณฑาทอง) สอบถามว่าจะมีผู้ใดเสนอช่ือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ท่ีประชุม ไม่มีการเสนอช่ือผู้ใดเพิ่ม 
ประธาน(นายปรีชา มณฑาทอง) กล่าวว่า  จึงถือว่านายบุญยืน  ต่ายก้อนทอง ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติคนท่ีสอง 
ส.อบต.ม.10 เสนอช่ือ  นายชลธี  โพธิ์เนย 
(นายมนตรี  ช่ืนเรือง) โดยมีผู้รับรอง นายอุทัย  ทองทิพย์ เป็นผู้รับรอง 
    นายบุญรอด  พูนสมบัติ เป็นผู้รับรอง 
ประธาน กล่าวสอบถามในท่ีประชุมว่าจะมีสมาชิกท่านใดเสนอช่ือผู้ใดอีกหรือไม่  เมื่อไม่มีเสนอช่ือ 
(นายปรีชา มณฑาทอง)   ผู้ใดเพิ่มเติมแล้ว  จึงถือว่านางดวงเนตร  บุญส่ง  นายบุญยืน  ต่ายก้อนทอง  และนายชลธี

โพธิ์เนย  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  โดยให้คณะกรรมการแปรญัตติท่ีได้รับ
คัดเลือกจากท่ีประชมแห่งนี ไปคัดเลือกกันเอง  เพื่อท าหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 

   ส าหรับวัน  เวลา  และสถานท่ีนัดประชุมครั งแรกของคณะกรรมการแปรญัตตินี   
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าทรงจะเป็นผู้นัดประชุม 

เลขานุการสภาฯ แจ้งกรรมการแปรญัตติเพื่อนัดประชุมเพื่อคัดเลือกผู้ที่จะท าหน้าที่เป็นประธานและเลขานุการ 
(ส.ต.ท.อดุลย์  แก้วเทพ) ในวันนี ( 11  สิงหาคม  2563)  เวลา  13.30  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลน  าทรง 
คณะกรรมการแปรญัตติ รับทราบ 
ประธาน สอบถามท่ีประชุมว่าจะก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติกี่วัน ตั งแต่เวลาเท่าไหร่ ถึง 
(นายปรีชา มณฑาทอง) เวลาเท่าไหร่ 
ส.อบต.ม.10 เสนอ 3 วันๆละ 8 ช่ัวโมง ตั งแต่เวลา 08.30 น.  ถึงเวลา 16.30 น.  ระหว่างวันท่ี 13 –  
(นายจ ารัส  จันทร์สี) 17  สิงหาคม  2562  เฉพาะวัน  เวลาราชการ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลน  าทรง 
ประธาน สอบถามว่าจะมีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นแล้ว 
(นายปรีชา มณฑาทอง) จึงถือว่าท่ีประชุมเห็นชอบตามท่ีนายจ ารัส  จันทร์สี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

น  าทรง  หมู่ท่ี 10 เสนอ และขอนัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3  ในวันท่ี  20  สิงหาคม  
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2563  เวลา  09.30  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าทรง        
การแต่งกายเครื่องแบบสีกากี 

ท่ีประชุม รับทราบ 
3.2  เร่ืองขอความเห็นชอบการขอนุญาตใช้ที่สาธารณประโยชน์เนินส าโรงก่อสร้าง
อาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลน  าทรง  อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัย  ก่อสร้างสนามกีฬา  อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ต าบลน  าทรง  และอาคารอื่น ๆ  

ประธาน (นายปรีชา มณฑาทอง)กล่าวเชิญเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบชี แจงรายละเอียดให้ท่ีประชุมทราบ 
นิติกร   แจ้งว่าตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลน  าทรงได้ยื่นเรื่องขอต่อใบอนุญาตใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
(น.ส.สุกัญญา  ทับป้ัน) ของรัฐ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินแปลงทุ่งเลี ยงสัตว์สาธารณประโยชน์   

เนินส าโรง  หมู่ ท่ี 4  ต าบลน  าทรง  ตามหลักฐานหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวงเลขท่ี 
3611/2514  บางส่วนเนื อท่ี  15  ไร่  เพื่อใช้เป็นสถานท่ีก่อสร้างอาคารท่ีท าการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลน  าทรง  ซึ่งขณะนี การก่อสร้างอาคารท่ีท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลน  าทรง  ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  แต่ใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ
ตามมาตรา 9  แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินได้หมดอายุลง  ประกอบกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลน  าทรงมีความประสงค์ขอใช้ท่ีดินแปลงดังกล่าวก่อสร้างอาคารอื่น ๆ ด้วย เช่น  
อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตลอดจนก่อสร้าง
สนามกีฬาประจ าต าบลน  าทรง  และอาคารอื่น ๆ นั น  แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลน  าทรงได้ยื่นขอต่อใบอนุญาตใช้ท่ีดินภายหลังท่ีใบอนุญาตได้สิ นสุดลง  ซึ่งตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดินก าหนดให้ต้องยื่นขอต่อใบอนุญาตใช้ท่ีดินภายใน  240  วัน  ก่อนท่ี
ใบอนุญาตจะสิ นสุดลง  ดังนั นจึงจ าเป็นจะต้องจัดท ารูปแบบรายการตลอดจนรายละเอียด 
ผังการก่อสร้าง  เพื่อขออนุญาตต่อผู้มีอ านาจ  จึงจ าเป็นจะต้องน าเรื่องดังกล่าวนี ขอความ
เห็นชอบต่อประชาคมหมู่บ้าน  ประชาคมต าบล  และเสนอให้สภาองคากรบริหารส่วนต าบล
น  าทรงพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์แปลงเนินส าโรง  
หมู่ ท่ี  4  ต าบลน  าทรง  ตามหลักฐานหนัง สือส าคัญส าหรับ ท่ีหลวง(นสล.) เลขท่ี 
3611/2514  เนื อท่ี  15  ไร่  ใช้เป็นสถานท่ีก่อสร้างอาคารท่ีท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลน  าทรง(ด าเนินการเสร็จแล้ว)  ก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ก่อสร้างสนามกีฬาประจ าต าบล  ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ต าบลน  าทรง  และอาคารอื่น ๆ  จึงขอให้ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาด้วย 

ประธาน กล่าวว่าขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ 
(นายปรีชา มณทาทอง) ทุ่งเลี ยงสัตว์เนินส าโรง  หมู่ ท่ี  4  ต าบลน  าทรง  หนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวงเลขท่ี 

3611/2514  เนื อที่  15  ไร่  ขอให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาด้วย 
ท่ีประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาถึงเหตุผลความจ าเป็น  และระเบียบท่ีเกี่ยวข้องแล้วจึงมีมติเห็นชอบให้ใช้

ท่ีดินสาธารณประโยชน์ทุ่งเลี ยงสัตว์เนินส าโรง หมู่ท่ี 4 ต าบลน  าทรง หนังสือส าคัญส าหรับ 
ท่ีหลวง (นสล.) เลขท่ี 3611/2514  เนื อท่ี  15  ไร่  ใช้เป็นเป็นสถานท่ีก่อสร้างอาคาร   
ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลน  าทรง  ก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทา         
สาธารณภัย  ก่อสร้างสนามกีฬาประจ าต าบลน  าทรง  ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต าบลน  าทรง  และก่อสร้างอาคารอื่น ๆ  ได้    

    

ระเบียบวาระที่  4 รายงานการบริหารจัดการขยะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประธาน(นายปรีชา มณฑาทอง)เชิญเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบรายงานให้ท่ีประชุมทราบ 
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หัวหน้าส านักปลัด กล่าวว่าตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลน  าทรงได้เริ่มด าเนินการจัดเก็บขยะตั งแต่เดือน 
(น.ส.พุทธกันยา จิระรัตนรังษี)มกราคม 2563  เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน  ปรากฏว่าปริมาณขยะท่ีจัดเก็บมีแนวโน้มจะ

เพิ่มขึ นทุกเดือนซึ่งส่งผลถึงค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะ  ยกตัวอย่างเช่น เดือนมกราคม 
2563 ปริมาณขยะท่ีจัดเก็บ  890  กิโลกรัม  เสียค่าทิ ง  534  บาท  เดือนเมษายน  
2563  ปริมาณขยะ  4,720  กิโลกรัม  เสียค่าทิ งขยะ 2,832  บาท  เดือนมิถุนายน  
2563  ปริมาณขยะ  8,450  กิโลกรัม  เสียค่าทิ งขยะ  5,070  บาท  จะเห็นได้ว่า
ปริมาณท่ีจัดเก็บขยะมีแนวโน้มเพิ่มขึ นทุกเดือน  ดังนั นเราควรจะก าหนดเงื่อนไขหรือ
มาตรการอย่างไรท่ีจะควบคุมปริมาณขยะไม่ให้เพิ่มขึ น  เพราะเมื่อปริมาณขยะเพิ่มมากขึ นก็
ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลน  าทรงมีค่าใช้จ่ายในเรื่องการก าจัดเพิ่มมากขั น  เพราะทุก
วันนี เราไม่ได้เก็บค่าบริการจากประชาชนในพื นท่ี  เนื่องจากเราได้ท าประชาคมกันและตกลง
กันไว้ว่าจะมีการคัดแยกขยะตั งแต่ต้นทางคือครัวเรือนก่อนท่ีจะน าขยะท่ีไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์น ามาทิ งท่ีถังขยะกลางท่ีเราตั งไว้  เพื่อช่วยกันลดปริมาณขยะ  และส าหรับ    
ขยะอินทรีย์ทางองค์การบริหารส่วนต าบลน  าทรงก็ได้น าถังไปให้แต่ละครัวเรือนใส่        
ขยะอินทรีย์   เพื่อท าน  าหมักชีวภาพ  เพื่อใช้ส าหรับการ เกษตร  ประกอบกับทาง     
องค์การบริหารส่วนต าบลน  าทรงจะต้องรายงานปริมาณขยะให้กับกระทรวงมหาดไทย  และ
รัฐบาลทราบทุกๆเดือน  ดังนั นในวันนี จึงขอหารือในท่ีประชุมว่าจะท าอย่างไรให้ปริมาณขยะ
ของต าบลน  าทรงเรามีปริมาณลดลง ซึ่งท่ีผ่านมาได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีท่ีจัดเก็บขยะว่ามี
หลายหมู่บ้านน าซากสัตว์ที่ตายแล้วและเน่าเหม็นมาทิ งลงในถังขยะ   

ส.อบต.ม.10   เสนอว่าควรจัดให้มีการท าประชาคมใหม่  เพื่อสอบถามชาวบ้านว่ายังต้องการถังขยะอีก 
(นายจ ารัส  จันทร์สี) หรือไม่หรือประชาคมเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ใหม่ 
นายกอบต. กล่าวว่าการมีถังขยะกลางของแต่ละหมู่บ้านนั นสามารถควบคุมปริมณขยะได้  เท่าท่ีทราบ 
(นายสุนทร สุขเรือง) มาว่าปริมาณขยะท่ีเพิ่มขึ นนั นคิดว่าประชาชนขาดจิตส านึก  ขาดความรับผิดชอบ  ทั งท่ีจริง

แล้วการคัดแยกขยะของแต่ละครัวเรือนสามารถด าเนินการได้อยู่แล้ว  แต่ไม่ได้ใส่ใจท่ีจะท า
การคัดแยก  ซึ่งท่ีจริงแล้วแต่ละครัวเรือนมีถังขยะเปียกไว้ทุกหมู่บ้านแล้ว  ก็จะสามารถ
ก าจัดขยะอินทรีย์ ได้   โดยทิ งลงในถังขยะเปี ยก  เมื่ อ เต็มแล้วก็ย้ ายไปฝังใหม่ ได้             
การแก้ปัญหาโดยการน าถังขยะไปเพิ่มตามจุดต่างๆในหมู่บ้านนั นแก้ได้ช่ัวคราวเท่านั น  แต่
ในระยะยาวจะมีผลเสียตามมา  ควรให้มีการรณรงค์เพื่อให้ประชาชนคัดแยกขยะเพื่อไม่ให้
ปริมาณขยะเพิ่มขึ น  ซึ่งจะส่งผลกับงบประมาณของท้องถิ่น 

ท่ีประชุม รับทราบ  และได้ข้อสรุปว่าให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบร่วมกันไปตรวจสอบถังขยะ  ปริมาณ
ขยะ  ประเภทขยะ  หากพบและจะท าการตักเตือนก่อน  3  ครั ง  หากยังไม่คัดแยกขยะ
และทิ งขยะผิดประเภทก็จะมีการน าถังขยะกลับคืน 

 

ระเบียบวาระที่ 5  ระเบียบอื่น ๆ  
ประธาน กล่าวว่าทางผู้บริหารจะมีข้อราชการท่ีจะต้องชี แจงให้ท่ีประชุมได้รับทราบหรือไม่  หรือ 
(นายปรีชา มณฑาทอง) สมาชิกท่านใดจะมีข้อเสนอแนะหรือสอบถามอะไรหรือไม่  ก็ขอเชิญครับ 
นายกอบต. รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
(นายสุนทร สุขเรือง) พ.ศ.2563 ว่าได้ด าเนินการไปเกือบครบทุกหมู่บ้านแล้ว  ขาดเพียงแต่โครงการก่อสร้าง

ศาลาอเนกประสงค์  หมู่ท่ี 9  ท่ียังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ  ซึ่งอาจ
เกิดจากช่างออกแบบประมาณการมาไม่ครบหรืออาจเกิดจากราคาวัสดุท่ีจะใช้ก่อสร้าง       
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มีราคาเพิ่มขึ น  จึงจ าเป็นจะต้องรอให้ ผู้อ านวยการกองช่างมาช่วยตรวจสอบรูปแบบ 
ประมาณการใหม่  อีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการก่อสร้าง/ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์     
หมู่ ท่ี  2  ซึ่งใช้เงินงบประมาณจากเงินโอน  ซึ่งคาดว่าจะต้องมีก ารประมาณการท่ี
คลาดเคล่ือนอีก  จึงต้องรอให้ผู้อ านวยการกองช่างท่ีจะมารับต าแหน่งใหม่มาช่วยตรวจสอบ
รูปแบบประมาณการอีกครั งหนึ่ง 

  ส าหรับโครงการเสียงตามสายของแต่ละหมู่บ้านนั นขอให้สมาชิกช่วยตรวจสอบความ
ถูกต้อง  ก่อนจะมีการส่งมอบงานและตรวจรับงาน 

  ถนนคสล. หมู่ ท่ี 4 และหมู่ท่ี 8 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  รอผลทอสอบลูกปูนก่อนส่ง   
มอบงานและตรวจรับงาน 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ส.อบต.ม.11 สอบถามในท่ีประชุม  ดังนี   
(นายเอกชัย ปิ่นทอง)  1.  ถนนคสล.สายแยกถนนลาดยางสาย  333  ไปเม่น  าเจ้าพระยา  หมู่ ท่ี  11          

บ้านหาดเจริญ  ช ารุดเสียหาย  เกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรไปมา  จึงอยากจะให้
ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณมาท าการซ่อมแซมหรือหากซ่อมแซมไม่ได้จะต้องท าอย่างไร 

  2. การศึกษาดูงานในปีงบประมาณ 2563 นี   จะไปศึกษาดูงานหรือไม่  จะไปช่วงไหน 
  3.  เสียงตามสาย  หมู่ท่ี  11  มีเสียงสะท้อนฟังไม่ชัด  จะท าอย่างไร 
  4.  ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างจะเสียได้เมื่อไหร่  อย่างไร 
นายกอบต. ตอบข้อซักถามของสมาชิก  ดังนี  
(นายสุนทร สุขเรือง)  1.  ถนนคสล.สายแยกถนนลาดยางสาย  333  ไปแม่น  าเจ้าพระยา หมู่ท่ี  11 นั น  

เห็นว่าหากจะท าการซ่อมแซมโดยการรื อท่ีละแผงแล้วซ่อมแซมนั นเห็นว่าจะต้องใช้
งบประมาณมาก  จึงแนะน าให้สมาชิกหมู่ท่ี  11  ตรวจสอบแผนพัฒนาท่ีได้จากการท า
ประชาคมหมู่บ้านว่าถนนเส้นนี มีอยู่ในแผนพัฒนาหรือไม่  หากไม่มีควรมีการปรับแผนเพื่อ
บรรจุในแผน  เพื่อท่ีจะท าการรื อและก่อสร้างใหม่จะคุ้มค่ากว่า  โดยการเสนอเป็นโครงการ
เพื่อขอใช้งบประมาณไม่ว่างบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหน่วยงานอื่น 

  ส าหรับถนนของหมู่ท่ี 9 ก็เช่นเดียวกันควรท าในลักษณะเดียวกันนี   ดังนั นจึงฝาก
สมาชิกทุกหมู่บ้านช่วยตรวจสอบแผนพัฒนาของแต่ละหมู่ด้วยว่ามีเรื่องเร่งด่วนท่ีจะต้อง
ด าเนินการหรือไม่  หากไม่มีจะต้องมีการปรับแผน 

  2.  เรื่องศึกษาดูงาน  เห็นว่าเนื่องจากเกิดการระบาดของโรคโควิด-19  ถึงแม้ว่ามีการ
คลายล็อคในหลายๆเรื่องแล้ว  แต่ยังไม่แน่ใจการเดินทางไปศึกษาดูงานเป็นหมู่คณะซึ่งมีการ
เดินทางของคนหมู่มาก  อาจจะเป็นสาเหตุของการระบาดของโรคโควิด-19  ดังนั นจึงต้อง
หาข้อมูลในเรื่องแนวทางปฏิบัติในการไปศึกษาดูงานเป็นหมู่คณะก่อน  หากได้ผลประการใด
จะแจ้งให้ทราบ 

  3.  เรื่องเสียงตามสาย  มีเสียงสะท้อนฟังไม่ชัด นั น  ก็ฝากให้สมาชิกทุกหมู่บ้านช่วยกัน
ตรวจสอบก่อนท่ีจะมีการส่งมอบงานและตรวจรับงาน  เพื่อท่ีจะได้ให้ผู้รับจ้างแก้ไขให้ 

  4.  ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างก าหนดให้ ผู้มีทรัพย์สินจะต้องมาเสียภายในเดือน
สิงหาคม 2563 นี   โดยท่ีทางองค์การบริหารส่วนต าบลน  าทรงจะได้มีหนังสือแจ้งการ
ประเมินให้เจ้าของทรัพย์สินอีกทางหนึ่ง  และในอาทิตย์หน้าเจ้าหน้าท่ีของอบต.น  าทรงจะ
ออกบริการรับช าระภาษีไปตามหมู่บ้านต่างๆ ส าหรับตารางการออกให้บริการจะแจ้งให้
ทราบภายหลังผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน 

ปลัดอบต. แจ้งในท่ีประชุมว่าจากการท่ีทางรัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562  มาใช้บังคับ และได้มีการลดภาษีให้กับเจ้าของทรัพย์สิน 90 %  ส่งผลท าให้
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รายได้ของท้องถิ่นลดลง 60 %  และมีแนวโน้มท่ีจะชลอการบรรจุข้าราชการ  ระงับการ
เบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการทุกต าแหน่ง  ส่งผลกระทบต่อการเลือกตั งท้องถิ่น  
รายได้ของท้องถิ่นลดลง  แต่รายจ่ายเพิ่มขึ น 

  และนอกจากนั นได้แจ้งถึงโครงการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  ระหว่างวันท่ี  21 – 23  กันยายน  2563 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลน  าทรง  
โดยมีองค์การบริหารส่วนต าบลยางขาวมาร่วมด้วย  แห่งละ  50  คน  รวม  100  คน   
จึงขอแจ้งให้ผู้ท่ีเป็นจิตอาสาภัยพิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลน  าทรงเตรียมตัว 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
ประธาน สอบถามท่ีประชุมว่าจะมีสมาชิกท่านใดสอบถามอะไรหรือไม่  เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามแล้ว 
(นายปรีชา มณฑาทอง) จึงกล่าวปิดประชุม   
 

เลิกประชุม เวลา 12.30 น. 
  

   ลงช่ือ    ส.ต.ท.อดุลย์   แก้วเทพ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           (อดุลย์   แก้วเทพ) 
   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าทรง 
 
   ลงช่ือ     อุทัย  ทองทิพย์ ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
     (นายอุทัย  ทองทิพย์) 
     ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   
   ลงช่ือ         รัตนา  ปั้นงาม ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
            (นางรัตนา  ปั้นงาม) 
        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
   ลงช่ือ        วีระ  มณีเทศ  ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
    (นายวีระ  มณีเทศ)  

    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

      ลงช่ือ        ปรีชา  มณฑาทอง ผู้รับรองบันทึกรายงานการประชุม 
                                                               (นายปรีชา  มณฑาทอง) 
         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลน  าทรง 
 


